

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY – C
Săng sớbì tìs-bìr, ở tơnrờh kòn-bonus.
Loại bỏ tội lỗi, chứ không tiêu diệt con người.

Bol Pharisì mớ bol gít gừng bõh-lăm ngai do nẽh cềng dùl nã cau ùr bõrnàn làng cãnh-rõña jăt gừng bõh-lăm bol khai dê, jăt gừng bõh-lăm hỡ cau ùr do pǎl to mớ lữ làng chớt, ở dipǎl làng kis tai tam ðòn lợgar.

Nhóm Pharisêu và nhóm luật sĩ hôm nay đem một phụ nữ ngoại tình để xét xử theo luật của họ, theo luật đó người phụ nữ này phải ném đá cho chết, không đáng để sống trong xã hội nữa.

Behỡ gen cau kờn tơnrờh bõta tìs-bìr, mớya krung tơnrờh tơn kòn-bonus.

Như thế là người ta muốn loại trừ tội lỗi trong cuộc sống, nhưng lại tiêu diệt luôn cả con người.

Kòn-bonus bulǎh lờh tìs iờh-pỏdđõh, mớya krung gǎm đờng màng, tài bõh lǎh rùp Yàng dê. Kòn-bonus mìnđ dẽh bõh mề dùl đờ đǎng, dilǎh tơnrờh gen rờh ngǎn mớ rờh tơn jỡl rài rài, bulǎh gẽh cau ndai lik dẽh, mớya pǎh nã lǎh nã-bonus dùl lỏm mớ ở gẽh bầ tam dõnia do.

Con người dù phạm tội rất xấu xa, nhưng vẫn là còn cao trọng, vì là hình ảnh Thiên-Chúa. Con người chỉ sinh ra một lần, nếu tiêu diệt thì sẽ mất vĩnh viễn, dù cho có nhiều người khác sinh ra, nhưng mỗi một người là một cá vị độc nhất vô nhị trên cõi đời này.

Tam tũ kong cau tớrlòng mớ lùp tam jónau bedo, bol he sền nê ñichi Kớnrǎn lờh mớ mbe Kớnrǎn đớs, Kớnrǎn ở đớs mớya ai tê cỉh trẽh hớđǎng ù, Kớnrǎn ở mhar mớ, mớya kớlôi sớnsớng nền-cê đớ bõta jrô-jrỏ bedo.

Trong khi bị người ta thử và hỏi về chuyện thế này, chúng ta quan sát kỹ Chúa phản ứng và nói thế nào, Ngài không nói nhưng dùng ngón tay viết trên đất, Chúa không vội vàng, nhưng thận trọng suy nghĩ về chuyện hệ trọng như thế này.

Dũt-ndớl, Kớnrǎn nẽh đớs mớ jỡh alǎ cau gỏ mắt : “Cau lời tam bol mề ở gẽh tìs gen to tẽ lài cau ùr do !” Jónau đớs do nẽh lùp sớlỡ nùs nhóm alǎ cau gǎm rỏcǎng to lữ cau ùr bõrnàn ngai do : lài mớ tũ to lữ cau ndai gen sền nền tẽ sǎ tồm.

Cuối cùng, Chúa đã nói với những người có mặt rằng : ai trong các người không có tội thì hãy ném đá chị này trước đi ! Câu nói này đã tra vấn lương tâm những người đang chuẩn bị ném đá người phụ nữ ngoại tình hôm nay : trước khi ném đá người khác thì hãy xét lại chính mình.

Jơnau bõh-lăm mìn̄g lăh broă bõdih, gơ ỡh lăm bõta glai làng tởmàl bõta tũs-bĩr, mớya gơ krung ở di lăh jơnau lăi jỡh, mớ krung gẽh bõta căh-rõña kòn-bõnus đê krung ở loh-làng mớ song-ring ngăh.

Luật pháp chỉ là việc bên ngoài, nó qui định hình phạt để răn đe tội lỗi, nhưng nó chưa phải là điều tối thượng, và cũng có sự xét xử của con người không thực sự công minh.

Ai bõta tũs gen nẽh sỏntỏm bõh tam nũs kòn-bõnus, tam hỡ gẽh bõta kỏlôi bõyai lỡh tũs.

Trong khi sự tội đã bắt đầu từ trong lòng người, nơi đó có sự quyết định phạm tội.

Kỏnrănh Jesu ngai do gỏ mắt be kuang căh-rõña tus bõh Yàng, song ring mớ bõta tũs mớya krung bẻng liu nũs sỏndăc đờ kòn-bõnus lỡh tũs, Kỏnrănh căh-is bõta : kòn-bõnus mớ bõta tũs, sảng sỏrbĩ bõta tũs mớya ở di tởnroh kòn-bõnus.

Hôm nay Chúa Giêsu hiện diện như một quan án đến từ Thiên-Chúa, công bình đối với tội nhưng cũng tràn đầy lòng thương xót đối với con người, loại bỏ sự tội nhưng không tiêu diệt con người.

Kỏnrănh tus làng tởngklăh he bõh tũs mớ bõh công-nha gờ đê lăh bõta chỏt rai rai.

Chúa đến để cứu chúng ta khỏi tội và khỏi hậu quả của nó là sự chết muôn đời.

Dăh he in gĩt căh-rõña sả tỏm lăi mớ tũ căh-rõña cau ndai, gĩt màl mớ gỏjrănh mớ tũs, mớ gĩt đòm Kỏnrănh Jesu : sảng sỏrbĩ bõta tũs mớya sỏndăc kòn-bõnus.

Xin cho chúng ta biết xét mình trước khi xét tới tha nhân, biết thống hối và ghét tội, và biết học thái độ của Đức Giêsu : loại bỏ tội lỗi nhưng thương xót con người.

Lm. FX. K'Bell